

(ต้นฉบับ)

บันทึกรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลกุศุดแฮดสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒



ของ
เทศบาลตำบลกุศุดแฮด
อำเภอกุศุดบาก จังหวัดสกลนคร

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดแฮด

-ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจำเริญ กุดวงศ์แก้ว	ประธานสภาเทศบาล		
๒	นายเขต งามแสง	รองประธานสภาเทศบาล		
๓	นายกาหวน ก้องเวหา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๔	นายประยงค์ ช่วงทิพย์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๕	นายเปียง จุมศรีสิงห์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๖	นายนคร กุดวงศ์แก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๗	นายพิษณุพล กุดวงศ์แก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๘	นายเคี่ยม ศรีสัมฤทธิ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๙	นายเกียรติก้อง จำวงศ์ลา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๑๐	นายสมพร ศรีมุกดา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๑๑	นายปราเรียน ศรีมุกดา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๑๒	นายมงคล จำวงศ์ลา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๑๓	นายสมบูรณ์ วงศ์ศรีดา	เลขานุการสภาเทศบาล		

-ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

-ผู้ลาประชุม

- ไม่มี

-ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเทอดไทย ไผ่ชอบ	นายกเทศมนตรีฯ		
๒	นายเหง่า ทุมลา	รองนายกเทศมนตรีฯ		
๓	นายศรีพล ศรีมุกดา	รองนายกเทศมนตรีฯ		
๔	นายเหรียญทอง กุดวงศ์แก้ว	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ		
๕	นายนิธชัย พรหมศรี	เลขานุการนายกฯ		
๖	นายบุญเพ็ง ฮังกาสี	ปลัดเทศบาล		
๗	นายนิโรจน์ สวนาการณ	หน.สำนักปลัด		
๘	นายปิยพงษ์ กัญยาสนธิ	ผอ.กองการศึกษา		
๙	นางแววตา อธิธิฤกษ์มงคล	ผอ.กองคลัง		
๑๐	นางจารุณี แก้วก่า	นักวิเคราะห์ฯ		
๑๑	นายธณศักดิ์ กาญจนเกตุ	นายช่างโยธา		

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายสมบุญ วงศ์ศรีดา

เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแสดจำนวน ๑๒ คนมาครบองค์ประชุมและอยู่ในห้องประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลกุดแสด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญของปี ๒๕๖๒ และ ของปีถัดไป และหารือข้อราชการอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป

นายจำเริญ กุดวงศ์แก้ว

ประธานสภาฯ

ขอสวัสดิ์ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระทบขอเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง **ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

๑.๑ แจ้งเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดแสด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่

๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

นายจำเริญ กุดวงศ์แก้ว

ประธานสภาฯ

ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระในวันนี้ กระทบขอแจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดแสด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดแสดสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกท่านทราบ ดังนี้

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดแสด

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดแสด

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลกุดแสด ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดแสด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดแสด วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีกำหนดตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป มีระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน นั้น

อาศัยอำนาจตามความ มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดแสด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ -2 มีนาคม 2562 มีระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน จึงประกาศให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแสด ทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕62

(ลงชื่อ) นายจำเริญ กุดวงศ์แก้ว

(นายจำเริญ กุดวงศ์แก้ว)

ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดแสด

ที่ประชุม

- รับทราบ

๑.๒ แจ้งการให้ความช่วยเหลือนายยุทธศักดิ์ ศรีศิริรินทร์ (ถวายเป็นกุศล) นายจำเริญ กุดวงศ์แก้ว สำหรับการให้ความช่วยเหลือนายยุทธศักดิ์ ศรีศิริรินทร์ ราษฎรบ้านกุดบาก หมู่ที่ ๑ ประธานสภาฯ ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกุดแสด ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วย

นายเทอดไทย ไผชอบ
นายกเทศมนตรีฯ
ศักดิ์

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน
เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับการให้ความช่วยเหลือนายยุทธ

ศรีศิริรินทร์ ราษฎรบ้านกุดบาก หมู่ที่ ๑ ซึ่งเคยยื่นฎีกาถวายขอความช่วยเหลือ
ได้มาแจ้งต่อเทศบาลตำบลกุดแฮดให้ความช่วยเหลือกรณีไม่มีน้ำใช้อุปโภค
เทศบาลฯโดยกองช่างได้ออกไปสำรวจและหาช่างมาขุดเจาะน้ำบาดาล แต่ยังไม่
มีน้ำใช้เพียงพอโดยเจาะลงไปประมาณ ๗-๘ เมตร พบหินดินดานและไม่สามารถ
เจาะผ่านลงไปได้ กองช่างจึงจัดซื้อท่อขนาด ๔ นิ้ว ทำเป็นท่อกันพังและจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ำ(ชนิดไดนาซึกน้ำ) เพื่อให้ใช้น้ำผิวดินไปก่อนเนื่องจากหากจะขุดเจาะ
ด้วยเครื่องปั๊มลมแบบบ่อน้ำลึก กองช่างไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้
เบื้องต้นจึงแก้ไขปัญหาให้ใช้น้ำผิวดินไปก่อน จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม

- รับทราบ

๑.๓ แจ้งการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลฯ ประจำปี ๒๕๖๒

นายจำเริญ กุดวงศ์แก้ว
เชิญประธานสภาฯ

สำหรับการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดของเทศบาลตำบลกุดแฮด ขอ
คณะผู้บริหารชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วย

นายเทอดไทย ไผชอบ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน
เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเชิญ นายปิยพงษ์ กัญยาสนธิ ตำแหน่ง
ผอ.กองการศึกษา ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วย

นายปิยพงษ์ กัญยาสนธิ
ผอ.กองการศึกษา

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปี
๒๕๖๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ได้ตั้งงบประมาณ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลกุดแฮด โดยกองการศึกษา ได้เชิญผู้นำ
ชุมชน สมาชิกสภาและตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดประเภทกีฬา
และคัดเลือกอุปกรณ์เพื่อใช้ในการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว สำหรับการจัดการ
แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดในปีนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒- ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านบัวครุราษฎร์สามัคคี โดยในวันที่
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ จะมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รอบคัดเลือก ประกอบด้วย ๑.
ทีมฟุตบอลระดับปฐม ๒.ทีมฟุตบอลระดับเยาวชน ๓ ทีมฟุตบอล vip กุดแฮด
พบ ทีมฟุตบอล vip อำเภอกุดบาก เพื่อให้ได้คู่ชิงที่ ๓ และที่ ๑ ระหว่าง
เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลกุดแฮด ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จะมีพิธีเปิด-ปิด
การแข่งขันกีฬาโดยช่วงเช้าจะมีการเดินพาเรด จะตั้งขบวนแห่ตั้งแต่ลานกีฬา
อเนกประสงค์บ้านบัว หมู่ที่ ๑๐ ตามถนนสายบ้านบัว-บ้านค้อ เข้ามายังโรงเรียน
บ้านบัวฯ โดยในปีนี้จะมีการเดินป้ายรณรงค์การไปเลือกตั้งและป้ายการรณรงค์
การเก็บขยะร่วมแห่ในขบวนด้วย และจะมีการแข่งขันทุกประเภทกีฬาที่มีการ
ผ่านรอบคัดเลือกแล้วมาชิงชนะเลิศ มอบโล่รางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะเลิศ รอง
ชนะเลิศและรางวัลชมเชยให้แก่นักกีฬาทุกชนิดกีฬา ประธานในพิธีกล่าวปิดเป็น
อันเสร็จพิธีสำหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารกำหนดการแข่งขันที่แจกให้
จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม

- รับทราบ

นายจำเริญ กุดวงค์แก้ว
ประธานสภาฯ
นายเทอดไทย ไผ่ชอบ
นายกเทศมนตรีฯ

๑.๔ แจ้งหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดสกลนคร ออกให้บริการ ณ ร.ร.บ้านกุดแฮด

สำหรับการแจ้งหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดสกลนคร ออกให้บริการประชาชน ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วย

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดสกลนครจะออกมาให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่บ้านกุดแฮด หมู่ที่ ๔-๗-๙ ในปีนี้ ณ โรงเรียนบ้านกุดแฮดพัฒนราษฎร์ผดุง เป็นการออกปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดสกลนคร ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ พอ.สว. จึงกำหนดให้จัดหาและส่งเสริมให้มีหน่วยแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครออกปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน ให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นที่ทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม จังหวัดสกลนคร จึงได้คัดเลือกบ้านกุดแฮด หมู่ที่ ๔-๗-๙ เพื่อออกมาปฏิบัติงานในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านกุดแฮดพัฒนราษฎร์ผดุง บ้านกุดแฮด หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดบาก จึงแจ้งให้สมาชิกสภาทราบเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม

นายจำเริญ กุดวงค์แก้ว
ชี้แจ้งให้ประธานสภาฯ
นายเทอดไทย ไผ่ชอบ
นายกเทศมนตรีฯ

รับทราบ

๑.๕ แจ้งการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย (๑๘ มี.ค. ๖๒) ขอเชิญคณะผู้บริหารที่ประชุมทราบด้วย

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ในปี ๒๕๖๒สืบเนื่องจาก วันที่ ๑๘ มีนาคมของทุกปีถือเป็นวันท้องถิ่นไทย โดยมีความเป็นมาที่สำคัญคือ การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นได้เริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเมืองนครเขื่อนขันธ์ (เมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ) และได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพตลาดเมืองนครเขื่อนขันธ์สกปรกมาก จึงทรงมีพระราชดำรัสในที่ประชุมเสนาบดีว่า “โสโครกเหมือนกับตลาดท่าจีน” (หรือตลาดท่าฉลอม) จึงเป็นเหตุให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย และ พระยาพิไชยสุนทร ผู้ว่าราชการเมืองสมุทรสาคร ได้เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าชาวจีนในตลาดท่าฉลอม มาประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางปรับปรุงแก้ไข โดยพ่อค้าและประชาชนยินดีที่จะเสียสละร่วมกันพิจารณาหาทางปรับปรุงแก้ไข ร่วมกันรักษาความสะอาดและสร้าง “ถนนถวายเป็น” ขึ้น พร้อมทั้งได้กราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ร.ศ.๑๒๔ (พ.ศ.๑๘๔๘) ในครั้งนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานเงินภาษีโรงเรือนตลาดท่าฉลอมเพื่อใช้ทำนุบำรุงท้องถิ่น และได้ประกาศจัดตั้ง สุขาภิบาลท่าฉลอม เมืองสมุทรสาครเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครองทำนุบำรุงท้องถิ่นกันเอง ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคมของทุกปีเป็น

“วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณแห่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย สำหรับการจัดงานวันท้องถิ่นไทยของอำเภอกุศุดบาก ในการประชุมในปีที่ผ่านมากำหนดให้เทศบาลตำบลกุดแฮดเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปีที่ผ่านมาเทศบาลตำบลกุดแฮด ยังไม่ได้จัดเนื่องจากติดงานวันวางดอกไม้จันทร์ สำหรับในปีนี้คณะผู้บริหารจะมอบหมายให้สำนักปลัดไปกำหนดรูปแบบการจัดโดยประสานงานจังหวัด อำเภอว่าจะจัดงานวันท้องถิ่นไทยได้หรือไม่เนื่องจากอยู่ในห้วงการห้ามจัดงานรื่นเริงก่อนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส. ซึ่งคณะผู้บริหารจะได้ประชุมหารือระหว่าง ๔ ท้องถิ่นกันอีกครั้งเมื่อผลเป็นประการใดจะแจ้งให้สมาชิกสภาทราบต่อไป จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายจำเริญ กุดวงศ์แก้ว
ประธานสภา

๑.๖ แจ้งการจัดกิจกรรมวัน อปพร. ศูนย์ ทต.กุดแฮด ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับการจัดกิจกรรมวัน อปพร. ศูนย์ ทต.กุดแฮด ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงให้ ที่ประชุมทราบด้วย

นายเทอดไทย ไผ่ชอบ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับการจัดกิจกรรมวัน อปพร. สังกัดเทศบาลตำบลกุดแฮด ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒ กำหนดไว้แผนงานรักษาความสงบภายใน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดงานวัน อปพร. จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เทศบาลเราไม่ได้จัดเนื่องจากติดรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งในปีนี้จะให้ฝ่ายเจ้าพนักงานป้องกันประสานทางอำเภอและจังหวัดว่าสามารถจะจัดงานให้ตรงกับวันได้หรือไม่เพราะอยู่ในช่วงใกล้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ถ้าไม่มีเหตุขัดข้องจะจัดเหมือนในปีที่เคยจัดที่ผ่านมาโดยจะเชิญท่านนายอำเภอกุศุดบาก ในฐานะประธานศูนย์อปพร. ระดับอำเภอมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมภาคเช้าจะมีการเดินสวนสนามของสมาชิกอปพร. เพื่อแสดงพลังความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ หลังจากนั้นประธานอ่านสารจากกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันอปพร. ทำกิจกรรมภายในชุมชน และพักเที่ยงรับประทานอาหารเป็นเสร็จพิธี สำหรับการจัดงานในปีนี้อยู่ต้องประสานงานกับอำเภอกุศุดบากและจังหวัดสกลนครก่อนว่าจะจัดงานวันอปพร. ได้หรือไม่ เมื่อได้ข้อสรุปอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง

การรับรองรายงานประชุมที่ผ่านมา

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๑

(เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑)

นายจำเริญ กุดวงศ์แก้ว

สำหรับ การรับรองรายงานการประชุมฯขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจดูรายงาน

ประธานสภา

การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ส่งให้ก่อนวันประชุมสภา โดยจะให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ อ่านทวนให้ที่ประชุมประกอบการพิจารณา ตั้งแต่หน้าหนึ่งถึงหน้าสุดท้าย

(เลขานุการอ่านให้ที่ประชุมทราบเสร็จแล้ว) มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขหรือขอเพิ่มเติมบันทึกรายงานการประชุมนี้อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมลำดับต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นี้

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาท่านใด จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ

มติที่ประชุม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุศุดแฮด มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุศุดแฮด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

- เห็นด้วย ๑๑ เสียง
- ไม่เห็นด้วย - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระชู้ถาม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

นายจำเริญ กุดวงศ์แก้ว
ขอประธานสภาฯ

๕.๑ การแจ้งสถานะทางการเงินการคลังเทศบาลตำบลกุศุดแฮด
สำหรับแจ้งสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาลตำบลกุศุดแฮด ไตรมาสที่ ๒
เชิญคณะกรรมการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วย

นายเทอดไทย ไผชอบ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล
และ

นายกเทศมนตรีฯ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสำหรับการแจ้งสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาล
ตำบลกุศุดแฮด ขอเชิญเลขานุการนายกฯชี้แจง ให้ที่ประชุมทราบด้วย

นายนิธชัย พรหมศรี
และเลขานุการนายกฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาลตำบล
กุศุดแฮด ในไตรมาสที่ ๒ ขอสรุปงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามเอกสารกองคลังที่แจ้ง
ดังนี้

๑. สรุปเงินงบประมาณ ภาพรวมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประเภทเงิน	ประมาณการรายรับ	รับถึง ๒๒ ก.พ.๖๒	ต่ำกว่าประมาณการ	รับถึง ถึง๒๒ ก.พ.๖๒	คงเหลือ
เงินรายได้	๑๕,๒๒๘,๐๐๐.๐๐	๖,๖๑๖,๖๒๕.๖๕	๘,๖๑๑,๓๗๕.๓๓	๑๐,๗๔๙,๙๙๘.๘๒	๗,๘๗๑,๗๗๔.๘๕
เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๕,๑๔๘.๐๐	๘,๒๔๖,๘๕๒.๐๐		
รวม	๓๕,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๖๒๑,๗๗๓.๖๗	๑๖,๘๕๘,๒๒๖.๓๓	๑๐,๗๔๙,๙๙๘.๘๒	๗,๘๗๑,๗๗๔.๘๕

สำหรับเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที่ ๒ เงินรายได้ต่ำกว่าประมาณ ๘,๖๑๑,๓๗๕.๓๓ บาท และเงินอุดหนุนทั่วไปต่ำกว่าประมาณการ ๘,๒๔๖,๘๕๒.๐๐ บาท รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น ๑๐,๗๔๙,๙๙๘.๘๒ บาท สำหรับรายละเอียดเงินงบประมาณขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ตรวจสอบเอกสารสรุปประมาณการภาพรวม ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่แจกให้ในที่ประชุมนี้ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายจำเริญ กุดวงศ์แก้ว
๒ ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
มติที่ประชุม

สำหรับการแจ้งสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาลตำบลกุดแฮด ไตรมาตรที่
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่
อย่างไร

ไม่มี
รับทราบ

๕.๒ การติดตามงานในการประชุมครั้งที่ผ่านมา(สามัญที่ ๔ วันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑)

นายจำเริญ กุดวงศ์แก้ว
ประธานสภาฯ

สำหรับการติดตามเรื่องที่สภามีการประชุมครั้งที่ผ่านมา ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจง
ให้ที่ประชุมทราบด้วย

นายเทอดไทย ไผ่ชอบ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับการติดตามเรื่องที่มีการประชุมสภาฯครั้งที่ผ่าน
มา ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

๑.) การก่อสร้างสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๙-๔
สำหรับ กรณีการก่อสร้างสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๙-๔ ทางผู้รับจ้างได้
ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นและคณะกรรมการตรวจรับการจ้างดำเนินการตรวจ
รับเรียบร้อยแล้ว ในส่วนการก่อสร้างรางระบายน้ำที่ไม่สุดสายทางกองช่างได้ให้
ผู้รับจ้างถมดินและเทคอนกรีตทับเรียบร้อยแล้ว และการก่อสร้างไปไปตามแบบที่
เทศบาลตำบลกุดแฮดกำหนด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๒.) การสำรวจมิเตอร์น้ำประปาหมู่บ้าน ม.๓-๕-๘-๑๐
สำหรับ การสำรวจมิเตอร์น้ำประปาหมู่บ้าน ม.๓-๕-๘-๑๐ ทางคณะผู้บริหารได้
แจ้งให้กองช่างออกสำรวจและให้คณะกรรมการประปาหมู่บ้านดำเนินการแก้ไข
มิเตอร์น้ำที่มีการต่อน้ำไม่ผ่านมิเตอร์หรือมีการกลับทางน้ำทางเข้า-ออกของ
มิเตอร์ที่มีปัญหาครบแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๓.) การซ่อมระบบสวิตช์เปิด-ปิดน้ำประปาหมู่บ้าน ม. ๑๐
สำหรับการซ่อมบำรุงสวิตช์เปิด-ปิดน้ำประปาหมู่บ้าน ม. ๑๐ที่มีปัญหาระบบ
สวิตช์ไม่ตัดเวลาน้ำเต็ม คณะผู้บริหารได้แจ้งให้กองช่างออกซ่อมและแก้ไขระบบ
และกองช่างรายงานมาแล้วว่าสวิตช์เปิด-ปิดใช้งานได้ตามปกติแล้ว จึงแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ

๔.) การออกซ่อมบำรุงประปาบึงแพ ม.๔
สำหรับการดำเนินการออกไปซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำประปาบึงแพ หมู่ที่ ๔
ได้รับรายงานจากกองช่างว่าจะออกไปสำรวจระบบการผลิตน้ำจากเดิมเป็นระบบ
ประปาผิวดินมาเป็นระบบน้ำประปาแบบบาดาล ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ ซึ่ง
กองช่างได้ออกตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า มอเตอร์ระบบสูบน้ำขึ้นถังสูงส่งน้ำใช้
งานได้ปกติ สายไฟฟ้าเชื่อมต่omotorข้างกำแพงชำรุด ซึ่งจะให้ช่างออกไป
ตรวจสอบทั้งระบบอีกครั้ง โดยจะให้ออกไปวันใดขอให้สมาชิกสภาที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการประปาแจ้งด้วยว่าพร้อมวันใด จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายปราเรียน ศรีมูดา
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในฐานะได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกิจการประปา
หมู่บ้าน ขอนัดวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยผมจะแจ้งนัด
คณะกรรมการประปาคนอื่นๆไปร่วมตรวจสอบระบบและซ่อมระบบการผลิต
น้ำประปาด้วย จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๕.) การตัดเลาวัลย์พันสายไฟฟ้าแรงต่ำหน้าถึงประปา ม.๖ (หนองบัวม. ๖) สำหรับการตัดเลาวัลย์พันสายไฟฟ้าแรงต่ำหน้าถึงประปา ม.๖ และบริเวณถนนรอบวัดป่าโดยรอบ ถ้าจะมีการพัฒนาต้องมีการประสานกันระหว่างผู้นำหมู่บ้าน ชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์ในการเดินทางผ่านไป-มาหรือทั้งม.๕,๖,๘,๑๐ ให้มาร่วมกันพัฒนา โยเทศบาลตำบลกุดแฮดจะออกไปร่วมพัฒนาด้วยส่วนจะกำหนดในวัน เวลาใดในการพัฒนาหมู่บ้าน ขอให้สมาชิกสภาที่เป็นคณะกรรมการประปาหมู่บ้านกำหนดนัดวันเวลาให้ทราบด้วย

นายกาหวน กิ่งเวหา
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กรณีเลาวัลย์พันสายไฟฟ้าแรงต่ำหน้าถึงประปา ม.๖ ถ้าไม่ดำเนินการตัดภายในเดือนนี้ก่อนถึงฤดูฝนเสาไฟฟ้าล้มแน่นอน ส่วนกำหนดวัน เวลา ผมขอไปประสานกับผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๔ หมู่ก่อนว่าจะตรงวันว่างวันใด เมื่อได้วันเวลาแน่นอนแล้วผมจะแจ้งให้เทศบาลตำบลกุดแฮดทราบ เพื่อไปพัฒนา ร่วมกัน คิดว่าไม่เกินวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๖.) การก่อสร้างที่มีความเร่งด่วนก่อนถึงฤดูฝนตามเทศบัญญัติฯ ปี ๖๒

สำหรับการดำเนินการโครงการพื้นฐานตามเทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมาณการราคาก่อสร้างใหม่ โดยจะเร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จก่อนถึงฤดูฝนที่น้ำจะท่วมในเวลาก่อสร้างจำนวน ๔ โครงการ คือ ๑.โครงการวางท่อคลองหนองกะดาน ๒.โครงการสะพานบล็อกข้าม นานายเคียบ ๓.โครงการถนนดินนานายอ่อนศรี ๔.โครงการฝายผนังกั้นน้ำลำห้วยทราย ม.๖ สาเหตุที่ต้องล่าช้าเนื่องจากในการออกแบบและประมาณการราคาในโครงการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นต้นไปจะต้องให้วิศวกรเป็นผู้รับรองแบบด้วย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแต่ละโครงการก่อสร้างที่มีการประมาณการราคาที่ผ่านมาที่ประชุมสภาแล้ว จะต้องนำมาประมาณการราคาใหม่ทั้งหมด โดยให้ใช้เทียบเคียงราคาค่าก่อสร้างตามราคาพาณิชย์จังหวัดกำหนดของเดือนที่มีการประมาณการราคา จึงเป็นสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการซึ่งขณะนี้กองช่างได้ประมาณการราคาเสร็จแล้วคงเหลือแต่ให้กองคลังงานพัสดุประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุต่อไป จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายจำเริญ กุดวงศ์แก้ว
ประธานสภาฯ

สำหรับการติดตามงานในการประชุมครั้งที่ผ่านมา (สามัญที่ ๔/๒๕ ธ.ค. ๖๑) ยังมีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไร

ที่ประชุม

ไม่มี /รับทราบ

นายจำเริญ กุดวงศ์แก้ว
ประธานสภาฯ

๕.๓ การแจ้งการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๒

สำหรับการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๒ ขอเชิญคณะผู้บริหาร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วย

นายเทอดไทย ไผ่ชอบ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารจะดำเนินการให้หมดทันภายในปีงบประมาณนี้แน่นอน โดยจะเร่งก่อสร้างโครงการที่น้ำจะท่วมถึงก่อนจะถึงฤดูฝนนี้

นายนคร กุดวงศ์แก้ว
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำลำห้วยทราย ในการ
อนุมัติโครงการผ่านสภาเทศบาล งบประมาณ จำนวน ๑๓๗,๐๐๐ บาท
แต่เวลาช่างมาคำนวณราคาใหม่งบประมาณอยู่ที่ประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท ทำไม่
ราคาถึงต่างกันและจะมีผู้รับจ้างมาทำหรือไม่อย่างไร

นายประยงค์ ช่างทิพย์
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล
และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการประมาณราคาค่าก่อสร้างนอกจากจะต้องอ้างอิง
ราคาพาณิชย์จังหวัดแล้วยังต้องอ้างอิงราคาน้ำมันในแต่ละเดือนแต่เดือนนี้ยัง
ดำเนินการไม่แล้วเสร็จและอีก ๓๐ วันในเดือนข้างหน้า ถ้ายังไม่เนิการจะไม่
ต้องดำเนินการประมาณราคาใหม่อีกหรือ ซึ่งในการดำเนินการจะต้องมีการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาเกรงว่าจะดำเนินการในโครงการที่น้ำจะท่วมถึงไม่
แล้วเสร็จก่อนแน่นอน

นายเทอดไทย ไผ่ชอบ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการดำเนินการประมาณการราคากองช่างจะ
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วัน และจะจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา คณะ
ผู้บริหารจะดำเนินการแล้วเสร็จทันก่อนฤดูฝนแน่นอน จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สำหรับการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๒ ยังมีสมาชิกสภา
ท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร

นายจำเริญ กุดวงศ์แก้ว
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ไม่มี /รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง

เสนอขึ้นใหม่

๖.๑ ญัตติกำหนดสมัยประชุมสามัญของปีและสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ของปีถัดไป

นายจำเริญ กุดวงศ์แก้ว
ประธานสภาฯ

สำหรับญัตติกำหนดสมัยประชุมสามัญของปีและสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ของปีถัดไป
ก่อนดำเนินการกำหนดสมัยประชุมขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบ/
ข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ เพื่อประกอบการพิจารณา ด้วย

นายสมบูรณ์ วงศ์ศรีดา
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงข้อระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุม
สภาฯทราบ ดังนี้

๑.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัยประชุมสามัญครั้งแรก
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด

วรรคสาม สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน
แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้สภาท้องถิ่นเลือก
ประธานสภาท้องถิ่นเลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนำ
ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสามัญสมัยสามัญดังนี้

(๑)

(๒) สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน

ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป

ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปีและเมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดสมัยประชุมนี้

นายจำเริญ กุดวงศ์แก้ว
ประธานสภาฯ

สำหรับข้อระเบียบ กฎหมายที่ฝ่ายเลขานุการสภาชี้แจงมา มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มีในการพิจารณาในวาระนี้จะขอให้สมาชิกแต่ละท่านเสนอต่อที่ประชุมว่าจะกำหนดสมัยประชุมในช่วงระยะเวลาใดจึงจะเหมาะสม จึงขอให้สมาชิกสภาเสนอและให้สมาชิกสภารับรองจำนวน ๒ คน โดยกำหนดสมัยประชุมประจำปี ๒๕๖๒ ทั้งปี เริ่มตั้งแต่สมัยที่ ๑,๒,๓ และ ๔ และสมัยที่ ๑ ของปี ๒๕๖๓ จึงขอเชิญสมาชิกเสนอได้

ที่ประชุม

ไม่มี/รับทราบ

นายกาหวน ก้องเวหา
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับการกำหนดสมัยประชุมในแต่ละสมัยจะต้องให้สอดคล้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้วย ซึ่งตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาชี้แจงมาให้ปรึกษาหารือในที่ประชุมสภาจึงเห็นว่าฝ่ายบริหารมีข้อเสนอแนะเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่อย่างไร

นายเทอดไทย ไผ่ชอบ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับห้วงระยะเวลาการกำหนดสมัยประชุมในการบริหารงานในปีที่ผ่านมาไม่มีปัญหาในการบริหารงานและห้วงระยะเวลาที่สภากำหนดร่วมกันนี้มีความเหมาะสมแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายจำเริญ กุดวงศ์แก้ว
ประธานสภาฯ

สำหรับการกำหนดสมัยประชุมยังมีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มีจะขอให้สมาชิกสภาเสนอกำหนดสมัยประชุมในแต่ละเดือนได้

ที่ประชุม

ไม่มี

นายกาหวน ก้องเวหา
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ผู้รับรอง ๑. นายเคี่ยม ศรีสัมฤทธิ์
๒. นายเขต งามแสง

นายเคี่ยม ทรสสัมฤทธิ์
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
ผู้รับรอง ๑. นายปราเรียน ศรีมุกดา
๒. นายมงคล จำวงศ์ลา

นายประยงค์ ช่วงทิพย์
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
ผู้รับรอง ๑. นายนคร กุดวงศ์แก้ว
๒. นายกาหวน ก้องเวหา

นายปราเรียน ศรีมุกดา
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
ผู้รับรอง ๑. นายเปียง จุมศรีสิงห์
๒. นายพิษณุพล กุดวงศ์แก้ว

นายเปียง จุมศรีสิงห์
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ของปีถัดไป เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ผู้รับรอง ๑. นายเกียรติก้อง จำวงศ์ลา
๒. นายสมพร ศรีมุกดา

นายจำเริญ กุดวงศ์แก้ว
ประธานสภาฯ

สำหรับการพิจารณากำหนดสมัยประชุมประจำปี ๒๕๖๒ และปีถัดไป ๒๕๖๓
ที่สมาชิกเสนอยังมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอสรุปสมัย
ประชุมให้ทราบ ดังนี้

๑. สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีที่สมัยๆละไม่เกิน ๓๐ วัน
และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ของปีถัดไป พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
 - ๑.) สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
 - ๒.) สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
 - ๓.) สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
 - ๔.) สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
๒. กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ ๑ ของปีถัดไป วันที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

นายจำเริญ กุดวงศ์แก้ว
ประธานสภาฯ

สำหรับการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และสมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังมีสมาชิกสภาฯท่านใดมีความเห็นแตกต่างอีก
หรือไม่อย่างไร

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกเสนอเพิ่มเติม

นายจำเริญ กุดวงศ์แก้ว
ประธานสภาฯ

สำหรับการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
สมัยประชุมของปีถัดไป พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยหรือจะเสนอ
เพิ่มเติมอีก ลำดับต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯให้ความเห็นชอบกำหนดสมัย
ประชุมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และสมัยประชุมของปีถัดไป พ.ศ. ๒๕๖๓ ในครั้งนี้

มติที่ประชุม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดแฮด มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบกำหนด
สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑
ของปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่สมาชิกเสนอ ด้วยคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย ๑๑ เสียง
- ไม่เห็นด้วย - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

**๖.๒ ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงหมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน ข้อ ๒ โต๊ะพับเอนกประสงค์ (แผนงานกองการศึกษา)**

นายจำเริญ กุดวงศ์แก้ว
ประธานสภาฯ

สำหรับ ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงหมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
ข้อ ๒ โต๊ะพับเอนกประสงค์ (แผนงานกองการศึกษา) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ
ชี้แจงข้อระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ประชุมสภาเทศบาล
ประกอบการพิจารณาด้วย

นายสมบุรณ์ วงศ์ศรีดา
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวกับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
หมวดครุภัณฑ์ ให้สภาทราบเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

**๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓**

ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายจำเริญ กุดวงศ์แก้ว
ประธานสภาฯ

สำหรับ ข้อระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงหมวดครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ข้อ ๒ โต๊ะพับเอนกประสงค์ (แผนงานกองการศึกษา)
ยังมีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเชิญ
คณะผู้บริหารชี้แจงหลักการและเหตุผลให้ที่ประชุมประกอบการพิจารณาด้วย

ที่ประชุม

ไม่มี

นายเทอดไทย ไผ่ชอบ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน สำหรับญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงหมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน ข้อ ๒ โต๊ะพับเอนกประสงค์ (แผนงานกองการศึกษา) คณะ
ผู้บริหารจึงขอชี้แจงหลักการและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของสภา
เพื่อให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ดังนี้

หลักการและเหตุผล

ตามที่ เทศบาลตำบลกุดแฮด ตั้งงบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ การศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน ๒. โต๊ะพับ
เอนกประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด ๖๐ x ๑๒๐ x
๗๕ นิ้ว จำนวน ๙ ตัว งบประมาณ ๑๓,๕๐๐ บาท (หน้า ๘๒) ไม่ปรากฏ
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณตั้งตามราคาท้องถิ่น ซึ่ง
จำแนกประเภทตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒ว ๑๒๔๘ ลง
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๑ หน้า ๒๐๘ ข้อ ๑

กองการศึกษาจึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้

ข้อความเดิม (หน่วยวัดเป็นระบบนิ้ว) ๒. โຕะพับเอนกประสงค เพื่อจายเป็นค่าจัดซื้อโຕะพับเอนกประสงค ขนาด ๖๐x๑๒๐x๗๕ นิ้ว จำนวน ๙ ตัว งบประมาณ ๑๓,๕๐๐ บาท ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงาน งบประมาณตั้งตามราคาท้องถิ่น ซึ่งจำแนกประเภทตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท ๐๘๐๘.๒/ว๑ ๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๑ หน้า ๒๐๘ ข้อ ๑

ขอความแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่เป็น (หน่วยวัดเป็นระบบเซ็นติเมตร) ๒. โຕะพับเอนกประสงค เพื่อจายเป็นค่าจัดซื้อโຕะพับเอนกประสงค ขนาด ๖๐x ๑๒๐x๗๕ เซ็นติเมตร จำนวน ๙ ตัว งบประมาณ ๑๓,๕๐๐ บาท ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงาน งบประมาณตั้งตามราคาท้องถิ่น ซึ่งจำแนกประเภทตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๑ หน้า ๒๐๘ ข้อ ๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารจึงเสนอญัตติเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงต่อสภาเทศบาลตำบลกุตแฮด เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมนี้

นายจำเริญ กุตวงศ์แก้ว
ประธานสภา

สำหรับญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงหมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ข้อ ๒ โຕะพับเอนกประสงค (แผนงานกองการศึกษา) ที่ขอแก้ไขขนาดโຕะพับเอนกประสงค จากเดิมหน่วยวัดเป็นนิ้ว เป็นขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง หน่วยวัดใหม่เป็นระบบเซ็นติเมตร แต่งบประมาณคงเดิม ที่ฝ่ายบริหารเสนอ ยังมีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มี ลำดับต่อไป จะเป็นการลงมติอนุมัติให้ความเห็นชอบตามญัตติดังกล่าวนี้

ที่ประชุม

ไม่มีอภิปรายเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุตแฮดมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

จากข้อความเดิม(หน่วยวัดเป็นระบบนิ้ว) ๒. โຕ้ะพับเอนกประสงค้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโຕ้ะพับเอนกประสงค้ ขนาด ๖๐x๑๒๐x๗๕ นิ้ว จำนวน ๙ ตัว งบประมาณ ๑๓,๕๐๐ บาท ข้อความใหม่เป็น(หน่วยวัดเป็นระบบเซ็นติเมตร) ๒. โຕ้ะพับเอนกประสงค้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโຕ้ะพับเอนกประสงค้ ขนาด ๖๐x๑๒๐x๗๕ เซ็นติเมตร จำนวน ๙ ตัว งบประมาณ ๑๓,๕๐๐ บาท ตามที่คณะผู้บริหารเสนอด้วยคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย ๑๑ เสียง
- ไม่เห็นด้วย - ไม่มี
- งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่อง วาระอื่นๆ

นายจำเริญ กุดวงค์แก้ว
ประธานสภา

สำหรับเรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่อย่างไร ถ้าที่ประชุมไม่มี กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมด้วยความเรียบร้อย สำหรับเรื่องที่มีการประชุมในครั้งนี กิจการสภาฝ่ายงานเลขานุการสภาฯจะได้ดำเนินการจัดพิมพ์และแจ้งในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอปิดประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึก/ผู้พิมพ์

(นายสมบุญ วงศ์ศรีดา)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกุดเสด

คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แล้วรับรองว่ามีความถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑

(นายประยงค์ ช่วงทิพย์)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒

(นายเกียรติก้อง จำวงศ์ลา)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑

(นายนคร กุดวงค์แก้ว)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑

(นายเปียง จูมศรีสิงห์)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑

(นายกาหวน ก้องเวหา)

เลขานุการตรวจรายงานการประชุม

ประธานสภาเทศบาลตำบลกุตแฮด ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกุตแฮด เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
(นายจำเริญ กุดวงศ์แก้ว)
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุตแฮด